
รายงานสรุปผลการจัดประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นของประซาซน 
โครงการพัฒนาผังเมืองรวมตากใบ ชุมซนตาบาฮีเล ระยะที่ ๒ 

เทศบาลเมืองตากใบ ตำบลเจ๊ะเห อำ๓ อตากใบ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๓ 
ณ ห้องประชุมตาบา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 

เทศบาลเมืองตากใบ ตำบลเจ๊ะเห อำ๓ อตากใบ จังหวัดนราธิวาส

กองวิชาการและแผนงาน 

เทศบาลเมืองตากใบ 

อำ๓ อตากใบ จังหวัดนราธิวาส



สรุปผลการจัดประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

โครงการพัฒนาผังเมืองรวมตากใบ ชุมชนตาบาฮีเล ระยะที่ ๒

อ้างตามมติที่ประชุมการประสานโครงการพัฒนาผังเมืองรวมตากใบ ชุมชนตาบาฮีเล ระยะที่ ๒ 

ระหว ่างคณ ะผ ู้บ ฺร ีหาร ห ัวหน ้าส ่วนราชการ เทศบาลเม ืองตากใบ อำเภอตากใบ จ ังหวัดนราธ ิวาส 

เรื่อง การจัดทำโครงการพัฒนาผังเมืองรวมตากใบ ชุมชนตาบาอเล ระยะที่ ๒ โดยที่ประชุมได้วางกรอบ 

การดำเนินงานและรับฟ ังความคิดเห ็นของประขาซนในพื้นท ี่ช ุมชนตาบาฮีเล จำนวน ๑๕๐ คน และ 

ประชาชนในพื้นที่บ้านเกาะยาว หมู่ที่ ๑ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๒๔ คน 

เมอวันพุธ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมตาบา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 

เทศบาลเมืองตากใบ ในเวลา ๐๙.๓๐ น. เนินด้นไป โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ‘ 

เท ศ บ าล เม ือ งต าก ใบ  พ ร ้อม ด ้วย ค ณ ะผ ู้บ ร ิห ารองค ์ก ารบ ร ิห ารส ่วน ต ำบ ลพ ร ่อน  อำเภอตากใบ  * 

จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมริบฟังความคิดเห็นของประซาขน และประชาชน/ตัวแทนชุมชนในพื้นที่ชุมชนตาบาฮีเล 

และประชาซนในพื้นที่บ้านเกาะยาว หมู่ที่ ๑ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมแสดง 

ความคิดเห็นในโครงการพัฒนาผังเมืองรวมตากใบ ชุมชนตาบาฮีเล ระยะท ี่ ๒ โดยจัดให้มืการรับฟัง 

ความคิดเห ็นของประชาชนตามระเบียบส่าน ักนาอํกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห ็นของประชาชน 

* พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙ จัดทำสรุปรายงานการรับฟังควานกีดเห็นของประชาชน และประกาศให้ประขาขนทราบ 

ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันเสร็จสันการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

บ ัดน ี้ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเม ืองตากใบ ได ้ดำเน ินงานตามภารก ิจเสร็จส ัน

เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอสรุปผลการตำเนินงานต่อนายกเทศมนตรีเมืองตากใบ ดังต่อไปนี้
0

๑. การประชาสัมพันธ์โครงการ

ตามมติที่ประชุมคณะทำรับฟังความคิดเห็นของประซาซนโศรงการพัฒนาผังเมืองรวมตากใบ 

ชุมชนตาบาฮีเล-ระยะที่ ๒ ได้กำหนดซ่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประซาขนในการจัดเวทีเพ่ือประซาพิจารณ์ 

รบฟ ังความค ิด เห ็นจากประชาชน และได ้กำหนดว ันเวลาและสถานท ี่ในการจ ัดประซาพ ิจารณ ์ร ับฟ ัง 

- -  ความคิดเห็นของประชาชน ดังนี้

คร้ังท่ี ว ัน/เด ือน/ปี กลุ่มเบีาหมาย พ้ืนท่ี

กลุ่มเบีาหมาย

จำนวน

(คน)

สถานที่ 

ตำเนินการ

๑ ๒๔ พฤศจิกายน 

๒๕๖๓

ลงทะเบียนเวลา 

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. 

นำเสนอข้อดี-ข้อเสืย 

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๑. ผู้นำชุมซน 

๒. อสม.

๓. พ่อค้า แม่ค้า ประชาขน 

๔. นักเรียน นักศึกษา

ชุมขนในพ้ืนท่ี 

ชุมชนตาบา 

ฮีเล และ 

ชุมซนในพ้ืนท่ี 

บ้านเกาะยาว 

หมู่ที่ ๑

๖

๑๖ 

๑ ฐ่ฬ ์ 

๕

ห้องประชุมตานา 

อาคารเฉลิมพระ * 

เกียรติ ๘๔ 

พรรษา เทศบาล 

เมืองตากใบ

รวมทั้งสัน ๑๗๔
- .. ...... V  .."

/ ๒.ขนตอน...



๒. ขั้นตอนการดำเนินการจัดเวทีประขาพิจารณ์
ก่อนดำเนินการจัดเวทีประซาพิจารณ์คณะทำงานได้ประซาสัมพันธ์โครงการ โดยผ่านผู้นำซุมซน 

อสม. และตัวแทนชุมซน เพ่ือแจ้งให้ประขาซนในพ้ืนท่ีชุมซนตาบาฮีเล จำนวน ๑๕๐ คน และประซาซนใน 
พ้ืนท่ีบ้านเกาะยาว หมู่ท่ี ๑ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๒๔ คน ได้เข้าร่วมรับพิง

ข้ันตอนการดำเนินการประชุม
๑. ได้จัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงทะเบียน รับเอกสารประซาสัมพันธ์โครงการ เพ่ือเป็นการให้ 

ข้อมูลเบ้ืองต้นต่อผู้เข้าร่วมประชุมได้ทำการศึกษา กรอบแนวทางการดำเนินงานของโครงการ
๒. นำเสนอข้อมูลโดยตัวแทนของประซาซนในชุมขนตาบาฮีเลและประซาซนในพ้ืนท่ีบ้านเกาะยาว 

หมู่ท่ี ๗ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ร่วมแสดงความคิดเห็น ในประเด็นหลัก  ๆได้แก่ 
เหตุผลในโครงการพัฒนาผังเมืองรวมตากใบ และประโยซน์ท่ีจะเกิดข้ึนจากการร่วมรับพิงในคร้ังน้ี

๓. รับพิงความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมเวทีรับพิงความคิดเห็น
๔. ปีดเวทีการรับพิงโดยการสรุปความคิดเห็นในโครงการพัฒนาผังเมืองรวมตากใบ ชุมซน

ตาบาฮีเล ระยะท่ี ๒ ด้วยการยกมือโดยมีการนับคะแนนเป็นมติเอกฉันท์

ภาพท่ี ๑ การลงทะเบียนรับพิงความคิดเห็น ภาพท่ี ๒ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองตากใบ และ 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน 

ร่วมรับพิงและแสดงความคิดเห็น

ภาพท่ี ๔ นายกเทศมนตรีเมืองตากใบข้ึแจงโครงการ



ภาพท่ี ๕ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนร่วมแสดงความคิดเห็น

ภาพท่ี ๖ ตัวแทนชุมซนในพ้ืนท่ีชุมชนตาบาฮีเล และประซาซนในพ้ืนท่ีชุมซนเกาะยาว เข้าร่วมริบฟ้ง

/ภาพที ๗...



ภาพท่ี ๗ ตัวแทนผ้มีส่วนได้เสียร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย

นายสมศักด๋ึ เพชรรักษ์ (บังเล๊าะห์)

นายอนุสนธ้ี อูมูดี (แบเซ็ง) 
ประธานชมรมพ่อค้า -  แม่ค้า หาดเสด็จ

นายอับดุลรอหิง บินมะตอเห 
ประธานชมรมบาตาฮีเล

นายสมัน ฮะ (แบมัง)
ประธานชมรมผู้ประกอบการร้านค้าตาบา

*



๓. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ
จากมติที่ประชุมคณะท่างานได้กำหนดแนวทางการเปิดรับฟ้งความคิดเห็นของประขาซน ด้วย 

การจัดเวทีรับฟ้งความคิดเห็น สามารถสรุปผลได้ดังนี้

ความคิดเห็นของตัวแทนชุมชนต่อโครงการพัฒนาผังเมืองรวมตากใบ ชุมขนบาตาฮีเล ระยะท่ี ๒
งบประมาณ ๑๒๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

ลำดับที่ ข้อคิดเห็น จำนวน ร้อยละ

๑. ร้านค้าชุมชน บริเวณหาดเสด็จ 

ท่านเห็นด้วยหรือไม,

๑๙๐

๑.๑ เห็นด้วย ๑๙๐ ๑๐๐

๑.๒ ไม,เห็นด้วย -

๒. งานปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณหาดเสด็จและหน้า 

ด่านศุลกากรตากใบ 

ท่านเห็นด้วยหรือไม่

๑๙๐

๑.๑ เห็นด้วย ๑๙๐ ๑๐๐

๑.๒ ไม่เห็นด้วย -

๓. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ท่านเห็นด้วยหรือไม่

๑๙๐

๑.๑ เห็นด้วย ๑๙๐ ๑๐๐

๑.๒ ไม่เห็นด้วย -

จากตารางสรุปผลได้ว่า ประขาขนมีระดับความคิดเห็นต่อตั้งโครงการพัฒนาผังเมืองรวมตากใบ 

ชุมชนตาบาฮีเล ระยะที่ ๒ คือเห็นด้วยสูงสุดร้อยละ ๑๐๐ ในด้านร้านค้าชุมขน บริเวณหาดเสด็จ

เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมซนและมุ่งเน้นความต้องการของคนในชุมขน สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว 

มีระดับความคิดเห็นร้อยละ ๑๐๐ ระดับความคิดเห็นงานปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณหาดเสด็จและ 

หน้าด่านศุลกากรตากใบ ร้อยละ ๑๐๐ และระดับความคิดเห็นงานปรับปรุงภูมิท ัศน์ ร ้อยละ ๑๐๐

เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างประเทศ

/ฃ้อเสนอแนะ...



ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในการจัดทำโครงการพัฒนาผังเมืองรวมตากใบ ชุมชนตาบาฮีเล
ระยะที ่ ๒

ท่ี ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
๑. นายสมศักด๋ึ เพชรรักษ์ (บังเล๊าะทํ)

๑. ของบสนับสบุนค่าถมท่ีดินฝืงศพสุสาน (กูโบร์อิฮซาน) เน่ืองจาก ขาวบ้านในชุมชนได้ 
ระดมเงินจัดซ้ือดินและชาวบ้านได้ทำการถมที่ไปแล้ว ซ่ึงตอนน้ียังไม่ได้จ่ายค่าถมท่ีดินดังกล่าว 
จำนวน ๙๐๐,๐๐๐.-บาท

๒. ให้เทศบาลต่อเติมร้ัวสุสาน (กูโบร์อิฮซาน) ด้านหลัง ต่อจากเดิม ให้ดูสวยงาม
๓. ให้เทศบาลจัดทำร้านค้าพร้อมห้องน้ํา-ห้องส้วม ในหาดเสด็จ เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ 

ผู้ประกอบการร้านค้า และนักท่องเท่ียว เพ่ือดึงดูดให้คนมาท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีมากข้ึน
๔. ให้เทศบาลเปิดตลาดกลางคืน (ถนนคนเดิน) เพ่ือสร้างอาชีพให้ชาวบ้าน ซาวบ้านในชุมชน 

ตาบาฮีเลจะได้มีรายได้ และดึงดูดนักท่องเท่ียวเข้ามาเท่ียว โดยเปิดตลาด บริเวณถนนติดกำแพง 
ด่านศุลกากรตากใบ จัดอาทิตย์ละ ๒ วัน วันพฤหัสบดี และ วันศุกร์ (จัดในเวลาตอนเย็น)

๕. ให้เทศบาลจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การรักษาสุขภาพภายในชุมชน เพ่ือรักษา 
สุขอนามัยท่ีดี และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเก็บขยะบริเวณหาดเสด็จ (โดยผ่านกิจกรรม 
8เ5 (นั6ลก๒3 [วลV หรือกิจกรรมใดก็ได้)

๖. ให้เทศบาลเปล่ียนเวลาหรือเล่ือนเวลาการเก็บขนขยะ โดยให้พนักงานออกจัดเก็บขยะให้ 
เร็วข้ึนกว่าเดิม ก่อนท่ีขยะจะล้นถัง เน่ืองจากขยะมันเต็มเร็วมาก ทำให้เกล่ือนกลาดบนขอบถนน 
และมีสุนัขเข้ามาคุ้ยขยะ ทำให้สกปรก ไม่น่าดู

๗. ให้เทศบาลเก็บขบขยะในหาดเสด็จ เนื่องจากเกล่ือนกลาดบนสนามหญ้า มันดูสกปรก 
ไม่น่าดูไม่น่าเท่ียว

๒. นายมะยูโซ๊ะ มะ โต๊ะอีหม่านมัสยิดอิศซาน
๑. ให้เทศบาลจัดตลาดนัด พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมหรือก่อสร้างอาคารตลาดแวมะแอ ให้มี 

สภาพพร้อมใช้งาน เพ่ือเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ ภายในเขตชุมชนชายแดนต่อไป

๓. นายอนุสนธ อูมูดี (แบเซ็ง) ประธานชมรมพ่อค้า -  แม่ค้า หาดเสด็จ
๑. ให้เทศบาลปรับปรุงหาดเสด็จ ให้น่าอยู่ น่าเท่ียว ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว ดึงดูดท้ังคนไทย 

และคนมาเลเซียมาเท่ียวกันให้มาก  ๆ เป็นการสร้างอาชีพให้แก,คนในชุมชน และได้มีรายได้เล้ียง 
ครอบครัว

๒. ให้เทศบาลปรับปรุงทางเข้าของหาดเสด็จ เน่ืองจากป้จจุบัน ทางเข้าจะมีก่ิงไม้ขวางทาง 
การจราจร ไม่สะดวกในเดินทาง มันดูสกปรก และดูแลให้เรียบร้อยสะอาดตา

๓. ให้เทศบาลจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยทุกหลังทุกซอย โดยไม่เลือกเก็บเฉพาะบ้านท่ีติดถนนและ 
มีถังขยะหน้าบ้านเท่าน้ัน

๔. ให้เทศบาลมีนโยบายให้พนักงานเก็บขนขยะเข้าไปเก็บขยะในซอยแต่ละซอยด้วย โดยมี 
รถเข็นเล็ก  ๆ ท่ีสามารถเข้าไปใบซอยแคบได้



๔. นายอับดุลรอหิง บินมะตอเห ประธานชมรมบาตาฮีเล
๑. ให้เทศบาลจัดทำบิายประซาสัมพันธ์การรักษาความสะอาดของขุมซนบาตาฮิเล โดยมีวิธี 

การรักษาความสะอาด เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในขุมขน

ท่ี ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

๕. นายสมัน ฮะ (แบมัง) ประธานชมรมผู้ประกอบการร้านค้าตาบา
๑. ให้เทศบาลดำเนินการจัดล็อคขายของในตลาดการค้าขายแดน (ตลาดตาบา) ที่ผ่านมามี 

จำนวนล็อคขายของ จำนวน ๔๐๐ ล็อค แต่บิจจุบ ันมีผู้ประกอบการร้านค้า ท ี่ขายอยู่จริง 

จำนวน ๑๐ ล็อค เท่านั้น และมีผู้คนมาจับจ่ายสินค้ามีจำนวนน้อยมาก หรือแทบไม่มีคนเลย 

ดังน้ัน ขอให้เทศบาลช่วยส่งเสริมการค้าขายตรงจุดนี้ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับ 

ผลกระทบ'จากเช้ือ'ไวรัส'โค'โรน่า ๒๐๑๙ (0ว\^0 -๑๙)

แนวทางการดำเนินงานท่ีผู้เข้าร่วมเวทีรับฟ้งความคิดเห็น
ส่วนใหญ ่เห ็นด ้วยก ับโครงการพ ัฒนาผ ังเม ืองรวมตากใบ ข ุมขนตาบาฮ ีเล ระยะท ี่ ๒ 

โดยตัวแทนขุมซน ได้ให้ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยการยกมือ แสดงดังภาพ

-งานปรับปรุงเข่ือนบิองกันตล่ิง บริเวณหาดเสด็จ และหน้าด่านศุลกากรตากใบ

*



งานปรับปรุงภูมิทัศน่

ฝ็รุปผล จากการจัดประชาสัมพันธ์รับฟิงความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการพัฒนาผังเมือง 

รวมตากใบ ขุมขบตาบาฮีเล ระยะที่ ๒ ในการจัดเวทีรับฟ้ง ประซาขนในพื้นที่ขุมขนตาบาฮีเลและประซาขน 

ในพื้นที่บ้านเกาะยาว หมู่ที่ ๑ ตำบลเจัะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ให้ความเห็นขอบในการจัดทำ 

* 'ร้านค้าขุมซน บริเวณหาดเสด็จ งานปรับปรุงเขื่อนบ้องกันตลิ่ง บริเวณหาดเสด็จและหน้าด่านฺศุลกากรตากใบ 

"'และงานปร ับปร ุงภ ูม ิท ัศน ์ ตามโครงการพ ัฒนาผ ังเม ืองรวมตากใบ ข ุมซนตาบาฮ ีเล ระยะท ี่ ๒ 

คิดฟ้นร้อยละ ๑๐๐



รายงานสรุปสาระสำคัญการประชุมประชาพิจารณ์ 

โครงการพัฒนาผังเมืองรวมตากใบ ชุมซบตาบาฮีเล ระยะที่ ๒ 

วันจันทร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ -  ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมตาบา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา เทศบาลเมืองตากใบ

นายบ ุสรอ เจ ๊ะแซ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและแผนงาบ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม 

ประซาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นของประซาชน โครงการพัฒนาผังเมืองรวมตากใบ ชุมซนตาบาฮีเล 

ระยะที่ ๒ ครั้งนี้

โดยใบการประชุมประซาพิจารณ์ในวันนี้ นำโดยนายนูซันตารา แวดือราแม นายกเทศมนตรี 

เมืองตากใบ เป็นประธาน และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำไปปรับปรุง 

การดำเนินงาน ต่อไป

นายน ูซ ันตารา แวดือราแม นายกเทศมนตรีเม ืองตากใบ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม 

ป ร ะซ าพ ิจ าร ณ ์แ ละก ล ่าว เป ิ ดประช ุม ป ระซ าพ ิจารณ ์ พ ร ้อม ขอบ ค ุณ น ายกาห ลง แดงส ุวรรณ  

บายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะ ผู้นำชุมซน 

อสม. พ่อค้า แม่ค้า นักเรียน นักศึกษา ตัวแทนชุมซนบ้านตาบาฮิเล และตัวแทนชุมซนบ้านเกาะใหญ่ 

หมู่ที่ ๑ ตำบลพร่อน ที่เข้าร่วมประชุมและได้ซี้แจงเหตุผล ในการเข้าร่วมประซาพิจารณ์ในครั้งนี้ โดยชี้แจง 

เหตุผลการซองบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เนื่องจากงบประมาณโครงการพัฒนาผังเมืองรวมตาก 

ใบ ระยะที่ ๑ (ระยะแรก) ได้รับงบประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท และได้ดำเนินการจัดทำรั้วสุสาน (กูโบร์ตาบาฮีเล) 

เขื่อนตาบา (ท่าเรือรัชดาภิเษก) ซึ่งกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ ซึ่งเทศบาลเมืองตากใบได้รับอนุมัติเพียงพอต่อ 

การดำเนินงาน และในวันนี้ก็เซ่นกัน การเข้าร่วมประชุมประซาพิจารณ์ในครั้งนี้ ก็ฃอความคิดเห็น ข้อสรุป 

เพื่อของบประมาณการดำเนินงาน ระยะที่ ๒ เพื่อให้กรมโยธาธิการและผังเมืองอนุมัติงบประมาณในการ 

ดำเนินงานตามโครงการ ๓ โครงการ ได้แก่

๑. ร้านค้าชุมซน บริเวณหาดเสด็จ

๒. งานปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณหาดเสด็จและหน้าด่านศุลกากรตากใบ

๓. งานปรับปรุงภูมิทัศน์

ด ้วยศักยภาพของอำเภอตากใบ ที,เป็นเมืองติดซายแดน เป็นเมืองการค้าซายแดนระหว่าง 

ไทย-มาเลย์ เป็นเมืองการค้าซายแดน เมืองแห่งการท่องเที่ยวอีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย ส่งผลให้เกิด 

การขยายตัวซองอำเภอตากใบในหลายๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง เซ่น สังคม ประซากร เศรษฐกิจ แต่ขณะนี้ 

ประเทศไทยประสบป้ญหาการเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (ดวหอ--๑๙) และประเทศเพื่อนบ้านที่ติด 

ซายแดนกับเรา (มาเลเซีย) ก็ประสบป้ญหาเซ่นกัน เกือบทั่วโลกที่ประสบอยู่ขณะนี้ก็ว่าได้ ทำให้การค้า 

ขายแดนก็หยุดซะงักลง การปิดเมืองซายแดน ห้ามข้ามประเทศ ดังนั้นเทศบาลเมืองตากใบ จึงมีแนวคิด'ใน 

การพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ในเขตเทศบาล และการพัฒนาด่านซายแดนเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศ 

ซายแดน เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจในชุมซน การสร้างแหล่งท่องเที่ยว การค้าระหว่างประเทศ สร้างให้คนใน 

ชุมซนได้มือาซีพ มีรายได้เลี้ยงครอบครัว ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่งคนในพื้นที่ จังหวัดใกล้เคียง และคน 

ต่างประเทศ ดังน้ัน การซองบประมาณ ๑๒๐ ล้านในเฟส ๒ น ี้ ก็จะนำงบประมาณมาพัฒนาพื้นที่ จำนวน 

๓ โครงการ

๑. ร้านค้าชุมชน บริเวณหาดเสด็จ

จะดำเน ินการสร ้างร ้านค ้าช ุมซน ในหาดเสด็จ พร้อมปรับปร ุงซ ่อมแซมศาลาพ ักผ ่อน 

ซ ึ่งป ัจจ ุบ ันศาลาที่เทศบาลสร้างม ันเก ่ามากแล้ว บางศาลาผุพ ังเสื่อมโทรมตามกาลเวลา เทศบาลจึงจะ 

ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุง และสร้างศาลาใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อคนมาเที่ยวในหาดเสด็จ และทาง



องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ชุมซนเกาะยาว นำโดย นายกาหลง แดงสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วน 
ตำบลพร่อน ได้อนุญาตให้ชุมซนในเกาะยาวได้ทำศาลาช่ัวคราวสำหรับขายของเบ็เนการช่ัวคราว เพ่ือชุมซนใน 

เกาะยาวจะได้มีรายได้เลี้ยงครอบครัว หากทั้งสององค์กรทั้งเทศบาลเมืองตากใบและองค์การบริหารส่วน 
ตำบลพร่อน ได้รับการอนุมติงบประมาณ ๑๒๐ ล้าน ในเฟส ๒ น ี้ ก็จะดำเนินการสร้างร้านค้าให้แก่ชุมซน 
ท้ัง ๒ พ้ืนท่ี เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคให้กับผู้คนในท้องถิ่นและละแวกใกล้เคียง รวมถึงคนมาเลเซีย 

ท่ีเข้ามาจับจ่ายซ้ือของ
๒. งานปรับปรุงเข่ือนป้องกันตล่ิง บริเวณหาดเสด็จและหน้าด่านศุลกากรตากใบ
การปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณหาดเสด็จและหน้าด่านศุลกากรตากใบ เข่ือนรัซดาภิเษก 

โดยงบประมาณเฟสแรกได้ดำเนินการทำทำเรือไปแล้วตั้งแต่ทำเทียบเรือที่จะเข้าประเทศมาเลเซีย และยังมี 
พ้ืนท่ีบางส่วนท่ีด้องใข้งบประมาณในเฟส ๒ ในการดำเนินก่อสร้างเพิ่มเติม เพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงเข่ือน 
ป้องกันตลิ่งของหน้าด่านศุลกากร เพื่อป้องกันการกัดเซาะจากกระแสนี้าและเพิ่มเสถียรภาพเซิงลาดป้องกัน 
การพังทลายของตล่ิง ท้ัง ๒ ด้าน ท้ังหน้าด่านศุลกากรและชุมขนตาบาฮีเล รวมถึงแพขนานยนต์ โดยสร้าง 
ให้สอดคล้องกับเขื่อนกันตลิ่ง โดยป้จจุบันนี้ทรายติดกับเขื่อน แลดูไม่สวยงาม และมีเศษขยะลอยติดผิวนํ้าติด 

เข่ือน
ดังน้ัน จะดำเนินการสร้างเขื่อนกันตลิ่งในพื้นที่หน้าด่านศุลกากรและชุมซนตาบาฮีเลให้สวยงาม 

รองรับการท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนบ้าน (ประเทศมาเลเซีย)
๓. งานปรับปรุงภูมิทัศน์
ขณะนี้เทศบาลได้ดำเนินการก่อสร้างถนนหน้าเซฟนตลาดเจ๊ะเห ซึ่งได้ดำเนินการถนนบุกเบิก 

เส้นใหม่ ถนนเส้นดังกล่าวจะเชื่อมไปถึงหลังโรงยิม (หลังสนามกีฬาเทศบาลเมืองตากใบ) ซึ่งหลังโรงยิมจะมี 
โครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ และสุขภาพชุมซน การดำเนินงานก่อสร้างทั้งหมดล้วน 

เป็นโครงการที่รองรับการท่องเที่ยวและเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมซน และเป็นแหล่ง 
ท่องเท่ียวแห่งใหม่ของเทศบาลเมืองตากใบอีกด้วย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างแหล่งท่องเที่ยวให้น่าเท่ียว 
สร้างร้านค้าให้คนในชุมซนได้มือาซีพ มีรายได้เลี้ยงครอบครัว ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งคนในพื้นที่ จังหวัด 
ใกล้เคียง และคนต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน อย่างประเทศมาเลเซียที่ติดกับเทศบาล 

จะปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว รอให้สถานการณ์โรคติดเซ้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (:0พ0 -๑๙ ซาลง และรอ 
การเปีดประเทศซายแดนการค้าระหว่างซายแดนคงจะดีซ้ืน

ดังน้ัน หากการประชุมประซาพิจารณ์ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และการของบประมาณและ 
ได้รับการอนุมัติในเฟส ๒ ครั้งนี้ ทั้งเทศบาลเมืองตากใบและองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนจะดำการ 
ปรับปรุงภูมิทัศนํในหาดเสด็จ จะปรับปรุงให้มืเส้นทางสำหรับป้นจักรยานขึ้นมา โดยเฉพาะอีกพื้นที่หนึ่ง 
ภายในสวนหาดเสด็จ นักป้นทุกเพศวัย สามารถใซ้เส้นทางจักรยานนี้ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และไม่ต้อง 
กังวลเรื่องอุบัติที่จะเกิดขึ้นกับผู้สัญจรไปมา หรือผู้ออกกำลังกายคนอื่น  ๆ ซ่ึงจะพัฒนาทั้ง ๒ ผิง ท้ังผิงของ 
เทศบาลและชุมซนเกาะยาว ซ่ึงชุมซนเกาะยาว อยู่ในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนดูแล การปรับปรุง 
ใบงบประมาณครั้งนี้คาบเกี่ยว ๒ พื้นท่ี คือ เทศบาลเมืองตากใบและองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน 
(ชุมซบเกาะยาว) โดยท้ัง ๒ องค์กร ร่วมมือกันในการบริหารจัดการพื้นที่ ในพื้นที่หาดเสด็จทั้งหมดและคอ 
สะพาน ส่วนสะพานอยู่ในพื้นที่ชุมขนเกาะยาว องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเป็นผู้ดูแล ดังนั้นการขอ 
งบประมาณครั้งนี้เสนอทั้ง ๒ พ้ืนท่ี ทั้งเทศบาลเมืองตากใบและองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ท้ัง ๒ องค์กร 
แหล่งเห็นถึงความสำคัญในขับเคลื่อนทางเศรษฐ์กิจ เพื่อปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
สร้างแหล่งท่องเที่ยวให้น่าเที่ยว สร้างร้านค้า ให้คนในชุมซนได้มือาซีพ มีรายได้เลี้ยงครอบครัว ดึงดูด 
นักท่องเท่ียวท้ังคนในพ้ืนท่ี จังหวัดใกล้เคียง และคนต่างประเทศ

สำหรับการประชุมประซาพิจารณ์ในวันนี้ เทศบาลเมืองตากใบ คาดหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับ 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยซนํต่อการพัฒนาพื้นที่ชุมซนบาตาฮีเล และพื้นที่เกาะยาว หมู่ที่ ๗



โดยให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชน สนับสนุนการสร้าง 

คุณภาพชีวิต และเป็นแบบอย่างของการพัฒนาที่ม ืความเป ็นม ิตรต่อสิ่งแวดล้อม และขอเชิญ

นายกาหลง แดงสุวรรณ นายกองค์การบริหารส,วนตำบลพร่อน มาพบปะพูดคุยกับพี่น้องชุมชนตาบาฮีเลและ 

ชุมชนเกาะยาว เพี่อรับพิงข้อคิดเห็นเป็นลำดับต่อไป

นายกาห ลง แดงส ุวรรณ นายกองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลพร ่อน ได ้กล ่าวขอบค ุณ  

นายนูซันตารา แวดือราแม นายกเทศบาลเมืองตากใบ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน 

ตัวแทนชุมชนตาบาฮิเล และชุมชนเกาะยาว ที่เช้าร่วมประชุมประชาพิจารณ็ในครั้งนี้

พื้นที่ชุมชนเกาะยาว เป็นพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนดูแลอยู่ ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกันกับ 

เทศบาลเมืองตากใบ ไม่สามารถแยกออกมาได้ แต่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองตากใบเป็นหลัก 

ส่วนพื้นที่ที่เป็นของเกาะยาวเป็นพื้นที่นิดเดียว องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนที่ติดกับเทศบาลเมืองตากใบ 

มือยู, ๔ หมู่บ้าน (๑) เกาะยาว หมู่ที่ ๑ (๒) บ้านไร่ หมู่ที่ ๒ (๓) ท่าพรุ หมู่ที่ ๓ และ(๔) บางน้อย 

หมู่ที่ ๔ ซึ่งท้ัง ๔ หมู่บ้านคาบเกี่ยวกับกันอยู่ ในส่วนของการพัฒนาพื้นที่ หมู่บ้าน แต่ละส่วนที่เกินกำลัง 

ท้องถิ่นของเรา เกินกำลังเทศบาล เกินกำลังอบต. ก็ต้องรับความร่วมมือการขอรับงบประมาณจากส่วนอื่น 

เช่น อบจ. จังหวัด กรมโยธาซิการ รวมทั้งองค์กรภาคอื่น  ๆ ที่ให้การสนับสนุน แต่ในวันนี้เราจะพูดถึง 

การของบประมาณจากกรมโยธาซิการและผังเมือง ชื่องบว่า โครงการพัฒนาผังเมืองรวมตากใบ ชุมซนตาบาฮีเล 

ระยะที่ ๒ ทั้งพื้นที่เทศบาลเมืองตากใบ และพื้นที่บางส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน โดยการขอ 

งบประมาณในครั้งนี้ ครอบถึงทั้ง ๒ พื้นที่ ซึ่งเราได้จัดประชุมประขาพิจารณ์ เฟสที่ ๑ เฟสแรก ไปแล้ว 

เป็นการของบประมาณเพี่อพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองตากใบเป็นหลัก และบางพื้นที่ขององค์การบริหาร 

ส่วนตำบลพร่อน ได้รับ ๓ โครงการ คือ

๑. ได้รับงบประมาณการสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ บ้านไร่ และได้ดำเนินการเสร็จไป 

แล้ว

๒. การก่อสร้างสะพานคอยร้อยปี ซึ่งเป็นสะพานเชื่อมลงไปเกาะยาว ดำเนินการเสร็จไปแล้ว

๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์หาดเสด็จ เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมบีางส่วน บางพ ื้นที่ที่ยังไม่ได้ 

ดำเนินการแล้วเสร็จ เนื่องจากงบประมาณที่ขอเฟสแรก ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ ดังนั้น จึงต้องขอ 

งบประมาณในเฟส ๒ นี้ เพี่อดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ เช่น ก่อสร้างร้านค้าชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ต่าง  ๆ ในหาดเสด็จ เป็นพื้นที่ร่วมกันที่ต้องพัฒนา จะขึ้นอยู่กับเทศบาล-อบต.ใดไม่ได้ ต้องพัฒนาร่วมกัน 

เป็นของชุมซนร่วมกัน

ดังนั้น ผมพร้อมคณะและชุมชนบ้านเกาะยาว ได้เช้าร่วมประชุมประซาพิจารณาเพี่อมาแสดง 

ความคิดเห็นในครั้งนี้ ยินดีและไม,ขัดช้องในการประซาพิจารณ์โครงการพัฒนาผังเมืองรวมตากใบในครั้งนี้ 

เพี่อให้การดำเนินงานการของบประมาณลำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี โดยชุมชนบ้านเกาะยาวเห็นด้วยต่อการพัฒนา 

ชุมชน การสร้างแหล่งท่องเที่ยว การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ต่อชุมชน พวกเราคงไม่ขัดช้อง สนับสนุนการ 

พัฒนาบ้านเมืองในอนาคตช้างหน้า และผมขอฝากให้ทุกคนดูแลหาดเสด็จ หาดเสด็จเป็นของทุกคน การขอ 

งบประมาณในการสร้างร้านค้าชุมชนครั้งนี้ ไม,ได้ขอเพี่อใคร แต่ขอเพี่อคนในชุมซนแห่งนี้ ให้ทุกคนดูแล 

ปรับปรุงให้คงอยู่กับลูกๆหลานๆ และคงอยู่กับอำเภอตากใบตลอดไป ขอบคุณครับ



ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมประขาพิจารณ์ 
“โครงการพัฒนาผังเมืองรวมตากใบ ชุมชนตาบาฮีเล ระยะท่ี ๒”

นายสมศักด๋ึ เพชรรักษ์ ในการประชุมการประซาพิจารณ์การพัฒนาผังเมืองรวมตากใบ
(บังเล๊าะห้) ระยะท่ี ๒ ในวันน้ี ก็ชอบคุณนายนูซันตารา แวดือราแม นายกเทศมนตรี

เมืองตากใบและเจ้าหน้าท่ีเทศบาลเมืองตากใบ และนายกาหลง แดงสุวรรณ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ท่ีได้จัดโครงการประซาพิจารณ์น้ี 
ข้ึนมาในวันน้ี เพ่ือพัฒนาปรับปรุงพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลและพ้ืนท่ีชุมชนเกาะยาว 
และเพ่ือคงอยู่กับลูกๆหลาน  ๆ คนตาบา อำเภอตากใบตลอดไป และ 
ขอให้ทุกคนท่ีเป็นตัวแทนชุมชนท่ีเข้าร่วมประซาพิจารณ์ในการชองบประมาณ 
เฟสท่ี ๒ นี้ ช่วยกันเสนอ แสดงข้อคิดเห็น และร่วมแสดงออกประชามติใน 
คร้ังน้ีด้วย ท่ีผ่านมาการชองบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เฟส 
ท่ี ๑ เราก็ได้งบประมาณจากการร่วมแสดงความคิดเห็นชองพ่ีน้องเทศบาล 
เมืองตากใบ เราได้งบประมาณและเทศบาลก็ได้สร้างรั้วสุสาน (กูโบร์อิฮ 
ซาน) สร้างปรับปรุงภูมิทัศน์หาดเสด็จบางส่วน และคร้ังน้ีก็เช่นกัน ขอให้ 
ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันแสดงความคิดเห็น ลงประชามติในการดำเนินงาน 
ของเทศบาล ในโครงการพัฒนาผังเมืองรวมตากใบ ชุมชนตา'บาฮีเล ระยะท่ี ๒ 
ในวันน้ี ดังน้ัน ผมมืเร่ืองท่ีจะขอเสนอแนะ ให้เทศบาลและเจ้าหน้าท่ี 
ดำเนินการ ดังน้ี

๑. ของบสนับสนุนค่าถมที่ดินฝืงศพสุสาน (กูโบร์อิฮซาน) เน่ืองจาก 
ซาวบ้านในชุมซนได้ระดมเงินจัดซ้ือดินและซาวบ้านได้ทำการถมท่ีไปแล้ว 
ซ่ึงตอนน้ียังไม่ได้จ่ายค่าถมท่ีดินดังกล่าว จำนวน ๙๐๐,๐๐๐.-บาท

๒. ให้เทศบาลต่อเติมร้ัวสุสาน (กูโบร์อิฮซาน) ด้านหลัง ต่อจากเดิม 
ให้ดูสวยงาม

๓. ให้เทศบาลจัดทำร้านค้าพร้อมห้องนํ้า-ห้องส้วม ในหาดเสด็จ 
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการร้านค้า และนักท่องเที่ยว 
เพ่ือดึงดูดให้คนมาท,องเท่ียวในพ้ืนท่ีมากข้ึน

๔. ให้เทศบาลเปิดตลาดกลางคืน (ถนนคนเดิน) เพ่ือสร้างอาชีพให้ 
ชาวบ้านในชุมชนตาบาฮีเลจะได้มืรายได้ และดึงดูดนักท่องเท่ียวเข้ามาเท่ียว 
โดยเปิดตลาด บริเวณถนนติดกำแพงด่านศุลกากรตากใบจัดอาทิตย์ละ ๒ วัน 
วันพฤหัสบดี และ วันศุกร์ (จัดในเวลาตอนเย็บ)

๕. ให้เทศบาลจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การรักษาสุขภาพ 
ภายในชุมชน เพ่ือรักษาสุขอนามัยท่ีดึ และให้ชุมชนเข้ามามืส่วนร่วมในการ 
เก็บขยะบริเวณหาดเสด็จ (โดยผ่านกิจกรรม 8เ5 (นั6ลกเก3 0ล7 หรือ 
กิจกรรมใดก็ได้)

๖. ให้เทศบาลเปลี่ยนเวลาหรือเลื่อนเวลาการเก็บชนขยะ โดยให้ 
พนักงานออกจัดเก็บขยะให้เร็วข้ึนกว่าเดิม ก่อนท่ีขยะจะล้นถัง เน่ืองจาก 
ขยะมันเต็มเร็วมาก ทำให้เกล่ือนกลาดบนขอบถนน และมีสุนัขเข้ามาคุ้ยขยะ 
ทำให้สกปรก ไม่น่าดู

๗. ให้เทศบาลเก็บขนขยะในหาดเสด็จ เนื่องจากเกลื่อนกลาดบน 
สนามหญ้า มันดูสกปรก ไม่น่าดูไม่น่าเท่ียว



นายมะยูโฃ๊ะ มะ 

โต๊ะอีหม่ามมัสยิดอิศซาน

นายอนุสนธึ๋ อูมูดี (แบเซ็ง) 

ประธานซมรมพ่อค้า -  แม่ค้า 

หาดเสด็จ

นายอับดุลรอหิง บินมะตอเห 

ประธานชมรมบาตาฮีเล

นายสมัน ฮะ (แบมัง) 

ประธานขมรมผู้ประกอบการ 

ร้านค้าตาบา

นายนูซันตารา แวดือราแม 

นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ 

ประธาน

ให้เทศบาลจัดตลาดนัด พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมหรือก่อสร้างอาคาร 

ตลาดแวมะแอ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ 

ภายในเขตชุมซนชายแดนต่อไป

๑. ให้เทศบาลปรับปรุงหาดเสด็จ ให้น่าอยู่ น่าเที่ยว ให้เป็นแหล่ง 

ท่องเที่ยว ดึงดูดทั้งคนไทยและคนมาเลเซียมาเที่ยวกันให้มาก ๆ เป็นการ 

สร้างอาชีพให้แก่คนในชุมซน และได้มีรายได้เลี้ยงครอบครัว

๒. ให ้เทศบาลปรับปรุงทางเช ้าของหาดเสด ็จ เน ื่องจากบิจจ ุบ ัน 

ทางเช้าจะมีกิ่งไม้ขวางทางการจราจร ไม่สะดวกในเดินทาง มันดูสกปรก 

และดูแลให้เรียบร้อยสะอาดตา

๓. ให้เทศบาลจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยทุกหลังทุกซอย โดยไม่เลือกเก็บ 

เฉพาะบ้านที่ติดถนนและ มีถังขยะหน้าบ้านเท่านั้น

๔. ให้เทศบาลมีนโยบายให้พนักงานเก็บขบขยะเช้าไปเก็บขยะในซอย 

แต่ละซอยด้วย โดยมีรถเข็นเล็ก ๆ ที่สามารถเช้าไปในซอยแคบได้

ให้เทศบาลจัดทำบ้ายประซาสัมพันธ์การรักษาความสะอาดของชุมซน 

บาตาฮิเล โดยมีวิธี การรักษาความสะอาด เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน 

ชุมขน

ให้เทศบาลดำเนินการจัดล็อคขายของในตลาดการค้าชายแดน (ตลาด 

ตาบา) ที่ผ่านมามีจำนวนล็อคขายของ จำนวน ๔๐๐ ล็อค แต่บิจจุบันมี 

ผู้ประกอบการร้านค้า ที่ขายอยู่จริง จำนวน ๑๐ ล็อค เท่านั้น และมี 

ผู้คนมาจับจ่ายสินค้ามีจำนวนน้อยมาก หรือแทบไม่มีคนเลย ดังนั้น ขอให้ 

เท ศ บ าล ช ่วย ส ่ง เส ร ิม ก ารค ้าข าย ต รงจ ุด น ี้ เพ ื่อสร ้างรายได ้ให ้แก ่ 

ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ( ๓ Vเอ -๑๙)

จากข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากท่านดังกล่าว เทศบาลจะรับพิง 

และพ ิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าท ี่ และจะมอบให ้ห ัวหน ้าส ่วน 

ราชการพ ิจารณ าดำเน ินการต ่อไป จากการท ี่ท ุกท ่านร ับพ ิงการขอ 

งบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ในโครงการพัฒนาผังเมืองรวม 

ตากใบ ชุมซนบาตาฮีเล ระยะท ี่ ๒ ในงบประมาณ ๑๒๐ ล้านบาท 

ประกอบด้วย

๑. การสร้างร้านค้าชุมซน บริเวณหาดเสด็จ 

๒. งานปรับปรุงเขื่อนบ้องกันตลิ่ง บริเวณหาดเสด็จและหน้าด่าน 

ศุลกากรตากใบ

๓. งานปรับปรุงภูมิทัศน์

เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดชื้นในชุมซนของเรา ในอยู่ก ับลูกๆ หลาน  ๆ

และคงอยู่ก ับอำเภอตากใบตลอดไป ก็ฃอให้ทุกคนที่เช ้ามาร่วมประซา 

พิจารณ์ในวันนี้ ลงประซามติในโครงการดังกล่าว ด้วยการยกมือแสดงว่า 

ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในการงบประมาณ จากกรมโยธาธิการและผังเมือง



มตทิีป่ระชมุ

ในโครงการพัฒนาผังเมืองรวมตากใบ ชุมซนบาตาฮีเล ระยะที่ ๒ ในครั้งนี้ 

โครงการที่ ๑. การสร้างร้านค้าชุมซน บริเวณหาดเสด็จ

ที่ประชุมมืมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย ร้อยละ ๑๐๐

นายนซูนัตารา แวดอืราแม 

นายกเทศมนตรเีมอืงตากใบ

๒. งานปรับปรุงเขื่อนบ้องกันตลิ่ง บริเวณหาดเสด็จและหน้าด่าน 

ศุลกากรตากใบ

มตทิีป่ระชมุ ที่ประชุมมืมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย ร้อยละ ๑๐๐

นายนซูนัตารา แวดอืราแม 

นายกเทศมนตรเีมอืงตากใบ

๓. งานปรับปรุงภูมิทัศน์

มตทิีป่ระชมุ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย ร้อยละ ๑๐๐

สรุปกาฬบฟงัความคดิเหน็ ต่อแนวหางการพัฒนาในโครงการพัฒนาผังเมีองรวมตากใบ ชุมชนตาบาฮีเล ระยะท่ี ๒

จากการจัดประซาสัมพันธ์รับฟ้งความคิดเห็นของประซาซนต่อโครงการพัฒนาผังเมืองรวมตากใบ 

ชุมซนตาบาฮีเล ระยะที่ ๒ ในการจัดเวทีรับฟัง ประซาขนในพื้นที่ชุมซนตาบาฮีเลและประซาซนในพื้นที่บ้าน 

เกาะยาว หมู่ที่ ๑ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ให้ความเห็นซอบในการจัดทำร้านค้าชุมซน 

บริเวณหาดเสด็จ งานปรับปรุงเขื่อนบ้องกันตลิ่ง บริเวณหาดเสด็จและหน้าด่านศุลกากรตากใบ และงาน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการพัฒนาผังเมืองรวมตากใบ ชุมซนตาบาฮีเล ระยะที่ ๒ ที่ประชุมส่วนใหญ่เห็น 

ด้วยกับโครงการพัฒนาผังเมืองรวมตากใบ ชุมซนตาบาฮีเล ระยะที่ ๒ ได้ให้ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยการ 

ยกมือเพื่อเป็นมติเอกฉันท์คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ปีดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

.........................................ผ้จดบันทึกรายงานการประซม

(นางสาวอัจญริน ยูโซะ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.........................................ผ้ตรวจรายงานการประซม

(บางอรทัย รังเสาร์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


